

BÁO CÁO
Tình hình Nhân dân Quý 2 năm 2024

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5 tổng hợp tình hình nhân dân về phản ánh dư luận xã hội Quý 2 năm 2024 trên địa bàn quận, cụ thể như sau:

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Cán bộ, công chức quan tâm việc sẽ trả lương theo vị trí việc làm (với 2 bảng lương mới cho các đối tượng giữ chức vụ lãnh đạo, không giữ chức vụ lãnh đạo và 3 bảng lương cho lực lượng vũ trang) bắt đầu từ 1/7/2024, vì đây là một đổi mới trong cải cách tiền lương gắn với năng lực, hiệu quả công việc, tạo động lực để người tài, có năng lực cống hiến, đồng thời thu hút người có trình độ, giảm thiểu “chảy máu chất xám” trong khu vực công. Tuy nhiên, đến nay cán bộ, công chức băn khoăn vì chưa thấy ban hành bảng lương cụ thể.

Dư luận đã yên tâm hơn khi giá vàng hạ nhiệt ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng cho bốn ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước (Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV) để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. Sau khi đấu thầu vàng không đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra, dư luận mong đây là một trong những biện pháp để Nhà nước bình ổn giá vàng và kiểm soát được thị trường vàng.

Nhân dân mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, các chính sách an sinh, xã hội nhất là đối với những người khó khăn, yếu thế trong xã hội; tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh; có các biện pháp nhằm tăng cường đấu tranh, trấn áp, phòng chống các loại tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông; có chính sách phù hợp để bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mua, chế biến và tiêu thụ nông sản để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Tăng cường các biện pháp bình ổn thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

bệnh viện Chợ Rẫy và việc chính quyền, ban ngành đoàn thể Phường 5 và Phường 6 làm điểm trong xây dựng địa bàn không có tệ nạn, ma túy. Dự luận mong Công an quận sẽ nhân rộng việc xây dựng địa bàn không có tệ nạn, ma túy ra các địa bàn phường khác.

6. Việc tổ chức lễ hội, các ngày lễ, kỷ niệm và các hoạt động văn hóa khác

Dự luận nhận định Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần II có quy mô, không gian tổ chức rất hoành tráng (được tổ chức tại nhiều điểm: cảng Khánh Hội, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, kênh Tàu Hủ Bến Nghé và ở quận 7 và được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình) với rất nhiều sự kiện trên bến dưới thuyền mới lạ (thể thao dưới nước, ẩm thực, trò chơi dân gian...). Đặc biệt là người xem vô cùng ấn tượng với chương trình nghệ thuật “Dòng sông kể chuyện” mùa 2 mang chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” rất quy mô với hàng ngàn diễn viên tham gia. Dự luận khen ngợi, đánh giá Lễ hội này không chỉ tạo hoạt động vui chơi, giải trí mà còn trở thành nét văn hóa đặc trưng, thể hiện sức sống của một thành phố năng động, đầu tàu của cả nước.

7. Tình hình công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở địa phương, đơn vị.

Dự luận hài lòng và đồng tình với việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện, kiểm điểm Thượng tọa Thích Chân Quang vì trong thời gian qua đã có những phát ngôn khiến dự luận hoang mang, phản ứng. Dự luận mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục rà soát, chấn chỉnh kịp thời trong việc thuyết giảng của các vị tăng, ni đi ngược giáo lý của đạo Phật, nhất là việc thuyết giảng trên không gian mạng phải có kiểm tra chặt chẽ.

Đa số dự luận quan tâm, nhận định về sự việc ông Lê Anh Tú đi khất thực:

- Trong chuyến đi lần thứ 4 này, có khá đông người đi theo và đã làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường (đặc biệt, có người đi theo đã bị sốc nhiệt, đuối sức và có cả trường hợp tử vong).

- Bên cạnh đó có nhiều người dân đi theo bày tỏ sự yêu mến, quý trọng ông nhưng lại có rất nhiều đối tượng lợi dụng sự kiện để làm nội dung câu like, câu view mà không quan tâm đến những hậu quả đối với xã hội, từ đó gây nhiều dự luận tiêu cực, có những bình luận, phát ngôn lệch chuẩn, đả kích đời sống tu hành của tăng ni, phật tử, hạ thấp uy tín Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trên mạng xã hội.

- Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của Nhân dân. Nhưng những nội dung trên mạng xã hội có thể tác động rất lớn và nhanh chóng đến nhận thức và hành vi của người xem, do đó cần phải được kiểm soát nghiêm

ngặt hơn những nội dung trên mạng xã hội có thể gây rối loạn trật tự trị an xã hội và có biện pháp xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng việc đăng thông tin lên mạng để xúc phạm đến uy tín, danh dự của các tập thể, cá nhân khác.

8. Tình hình tại địa phương và phương hướng giải quyết.

Người dân đang cư ngụ tại Ký túc xá Cao Thắng hiện đang bức xúc về việc có thông tin di dời Ký túc xá nhưng hiện nay chưa có thông báo cụ thể đến các hộ dân về phương án di dời. Đảng ủy – UBND Phường 1 đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu với người dân tại đây; tham dự hội nghị có đại diện Ban giám hiệu Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, các ý kiến, bức xúc của người dân tại đây được đại diện Ban giám hiệu nhà trường ghi nhận và báo lại với ban giám hiệu trường có hướng xử lý thỏa đáng. Tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Phường ghi nhận đầy đủ, trao đổi và phối hợp cùng với Ban Giám hiệu trường Cao Thắng giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Người dân quan tâm đến ngập úng cục bộ khi mưa lớn tại tuyến đường Nguyễn Thời Trung Phường 6, do mặt đường lún một số đoạn, mong muốn được sửa chữa chống ngập và điều tiết giao thông hợp lý do lưu lượng xe lưu thông giờ cao điểm nhiều dù đường nhỏ.

Về thực hiện chính sách bồi thường cho hộ dân tại Chung cư 440 Trần Hưng Đạo (Chung cư cấp độ D) đến nay người dân vẫn chưa được các cơ quan chức năng thông tin, hướng dẫn về chính sách bồi thường, tái định cư. Người dân mong muốn các cấp Lãnh đạo thường xuyên quan tâm đôn đốc, để người dân sớm nhận được chính sách bồi thường, tái định cư để ổn định cuộc sống, không phải sống cuộc sống trông chờ hàng ngày.

Trên đây là tổng hợp báo cáo tình hình dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ Quận 5 và 14 phường trong Quý 2 năm 2024.

Nơi nhận:

- BTT. UBMTTQTP;
- VP, Ban TG – ĐN UBMTTQTP;
- Ban: Dân vận, Tuyên giáo Quận ủy;
- BTT. UBMTTQ Quận 5;
- BTT. UBMTTQ 14 phường;
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Cẩm

